

GẶP MẶT, CHÚC TẾT CÁC DOANH NGHIỆP FDI...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng

thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thái Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện, GRDP

tăng 7,37%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tổng giá trị sản xuất tăng 6,6%, giá trị sản xuất công



nh nghiệp tăng trên 14,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2022. Môi trường đầu

tư, kinh doanh được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, Thái Bình xếp thứ 5/63 tỉnh, thành

phố trong cả nước về thu hút vốn FDI. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định:

Đạt được kết quả đáng mừng đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hợp tác, tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh để cùng nhau phát triển. Chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và của doanh nghiệp để xây dựng, phát triển, hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng hành, hỗ trợ tinh trong thu hút đầu tư. Trước mắt, các doanh nghiệp thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về các hoạt động trước, trong và sau tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với

người lao động, cùng Thái Bình đón tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp FDI cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ để các doanh nghiệp FDI đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào quá trình phát triển của tỉnh Thái Bình.

RA MẮT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN KHÍ LNG THÁI BÌNH

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Theo đó, ngày 16/12/2023, tại diễn đàn kinh tế doanh nghiệp đầu tư ASEAN - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình cho liên danh 3 nhà đầu tư: Công ty Tokyo gas, Công ty Điện lực Kyuden của Nhật Bản và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình - doanh nghiệp được tổ hợp nhà đầu tư lập ra để trực tiếp triển khai thực hiện

dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, tổng công suất thiết kế khoảng 1.500MW, nhiên liệu sử dụng chính là khí thiên nhiên hóa lỏng, địa điểm đặt tại xã Thái Đô (Thái Thụy). Ước tính tổng giá trị thuế nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn xây dựng khoảng 3.600 tỷ đồng và khi đi vào vận hành trung bình nộp thuế hơn 4.000 tỷ đồng/năm. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong quý III/2025 và vận hành thương mại trước năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng và chúc mừng tổ hợp nhà đầu tư đã thành lập và ra mắt Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình. Tỉnh Thái Bình xác định dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là dự án rất quan trọng, là dự án FDI lớn nhất từ trước đến nay đầu tư về Thái Bình, do đó tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) của Chính phủ và các quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Qua đó, chỉ sau 7 tháng khi có Quy hoạch điện VIII, tỉnh Thái Bình đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Điều này thể hiện quyết tâm của các nhà đầu tư trong thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị ngay sau lễ ra mắt Công ty sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm đầu tư xây dựng dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Công ty cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình.

khẳng định: Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình hoạt động của Công ty cũng như quá

trình triển khai đầu tư xây dựng dự án, qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí

Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho

tổ hợp nhà đầu tư. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình.

Xuân tình nguyện - tết yêu thương

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình rộn ràng hơn, mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn.



Các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình) nhận quà tết từ các cấp bộ đoàn, đội.

Xuân Giáp Thìn đến sớm với 100 trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương". Là một trong những thiếu nhi khuyết tật nhận quà từ chương trình, em Nguyễn Thanh Bình, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lô Giang (Đông Hưng) cho biết: Đây là lần thứ hai em được nhận quà tết từ Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh. Em rất vui và cảm thấy ấm áp khi được các cô chú, anh chị quan tâm.

Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Thanh thiếu nhi yếu thế là những vị khách đặc biệt của chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương". Mỗi em một hoàn cảnh, có em mồ côi,

có em khuyết tật, có em bị bệnh hiểm nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn... Xuất phát từ sự thấu hiểu, tình yêu thương và cái tâm của người làm công tác đoàn mà chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp, các cá nhân, đơn vị để chia sẻ với các em và gia đình. Những món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng cùng với những món quà của các ban, ngành, đoàn thể sẽ giúp các em và gia đình đón tết đầy đủ hơn. Trong ngày 28/1, Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm mổ heo, gói bánh chưng tặng những mảnh đời khó khăn.

Đón tết cổ truyền của dân tộc, bà Trần Thị Dương, 75 tuổi, thôn Kiều Trai, xã Minh Tân (Hưng Hà) thêm niềm vui khi được nhận hỗ trợ từ đoàn thanh niên các cấp để chuẩn bị xây nhà mới. Hiện tại, bà Dương sống cùng con gái bị bệnh thần kinh và cháu ngoại 2 tuổi trong căn nhà đã xuống cấp. Hàng ngày, bà đi nhặt vỏ lon bia, giấy vụn để bán. Bà Dương cho biết: Khi được thông tin đoàn thanh niên các cấp kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho mẹ con, bà cháu, tôi vui lắm. Tôi có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Đến nay, đã có Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt trong năm của người Việt Nam. Bởi đây là thời điểm của sự đoàn viên và khởi đầu cho một năm mới vạn sự tốt lành. Để chăm lo tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà tết. Đồng thời, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn đã chủ động, linh hoạt để thực hiện các hoạt động ý nghĩa để giảm bớt lo toan, gánh nặng cho các gia đình khó khăn trong việc chuẩn bị tết. Đến nay, đã có hàng nghìn suất quà được các cấp bộ đoàn trao tặng. Cùng với hoạt động chăm lo về vật chất, các cấp bộ đoàn chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Theo anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn Thái Bình: Trong những ngày qua, các cấp bộ đoàn, hội, đội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, trợ giúp cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi và các hộ gia đình chính sách... với mong muốn chung tay góp sức cứu các cấp, ngành, địa phương mang đến cái tết đầy đủ và ấm áp cho các gia đình. Trong đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội đã vận động được hơn 300 suất quà tặng các cựu TNXP, hơn 1.000 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Xuân tình nguyện - tết yêu thương" là hoạt động đầu tiên trong năm 2024 hướng ứng chủ đề công tác năm thanh niên tình nguyện của các cấp bộ đoàn. Từ những suất quà, hoạt động tình nguyện với những giá trị về vật chất, tinh thần đã góp phần mang lại niềm vui cho người dân còn nhiều khó khăn, những hoàn cảnh còn kém may mắn trong cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên được rèn luyện, trưởng thành.

XUÂN PHƯƠNG

Những ngày gần đây, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người, nhất là người có sức đề kháng kém, trẻ em, người cao tuổi. Trước sự thay đổi của thời tiết, nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu do mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, đột quỵ...

Gia tăng bệnh nhân cao tuổi, người có bệnh nền phải nhập viện cấp cứu

Chỉ trong 3 ngày 22 - 24/1, số lượng bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 340 người, tăng hơn những ngày trước đó. Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu chia sẻ: Các trường hợp Khoa tiếp nhận cấp cứu trong những ngày gần đây chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền kèm theo mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, tim mạch, đột quỵ. Cụ thể, tỷ lệ người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch chiếm 20 - 25% tổng số bệnh nhân cấp cứu tại Khoa, trong đó nhiều bệnh nhân nặng phải đặt nội khí quản, thở máy, can thiệp kỹ thuật cao. Ngoài ra, Khoa cũng tiếp nhận số bệnh nhân bị tai nạn thương tích cao hơn, chiếm 25% tổng số bệnh nhân cấp cứu.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện sau những ngày rét đậm

Nguyên nhân gia tăng các bệnh nhân nhập viện cấp cứu là do thời tiết chuyển lạnh đột ngột, cơ thể người cao tuổi, người có bệnh nền sức đề kháng kém chưa kịp thích nghi với thời tiết lạnh để mắc bệnh, bệnh nặng... Không chỉ người cao tuổi, khi nhiệt độ giảm sâu, nhiều trẻ nhỏ cũng mắc các bệnh về đường hô hấp với các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau rát họng.

Các bệnh viện tăng cường chống rét cho người bệnh

Trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, để bảo đảm sức khỏe cho người bệnh, mới đây Sở Y tế đã có văn bản hỏa tốc về việc ứng phó với rét đậm, rét hại gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động tuyên truyền cho người dân về phòng ngừa các bệnh thường gặp do rét đậm, rét hại, nhất là người già, trẻ em. Cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra như tai

nạn ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng bếp than trong nhà kín, bỏng lửa hoặc ngạt thở ở trẻ em do mặc quá nhiều quần áo ấm. Bên cạnh đó, các cơ sở giám sát chặt chẽ và kịp thời không chế, dập tắt các dịch bệnh phát sinh do rét đậm, rét hại gây ra; đồng thời, chủ động bảo đảm các điều kiện chống rét cho người bệnh khi khám, điều trị tại bệnh viện... Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế, các bệnh viện trong tỉnh đã khẩn trương triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống rét cho người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện một số nội dung như: Bảo đảm kín gió ở nơi đăng ký, xếp hàng chờ khám, phòng khám, chẩn đoán hình ảnh; có đủ chăn đệm và phương tiện giữ nhiệt phù hợp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị, không để người nhà bệnh nhân nằm trên sàn lạnh, hành lang; dự

trừ đầy đủ thuốc cấp cứu, giường bệnh và sẵn sàng phương tiện, nhân lực để xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài các biện pháp trên, Bệnh viện hiện có 4 tủ quần áo nhân đạo để hỗ trợ người bệnh khó khăn, bảo đảm sức khỏe người bệnh mùa đông.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Cung Hà), ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Số lượng bệnh nhân cấp cứu tại đơn vị không tăng đột biến, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị có xu hướng giảm do tầm lý ngại ra ngoài trời lạnh. Tuy nhiên, trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Bệnh viện đã tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho người bệnh. Ở các buồng bệnh bảo đảm kín gió, tránh gió lùa, có đủ chăn đệm ấm cho người bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh không nên ra ngoài khi trời quá lạnh, tránh giữ nhiệt độ đột ngột; bảo đảm ăn uống đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý...

Để phòng bệnh trong những ngày giá rét, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần giữ ấm cơ thể, mặc đủ ấm, tránh mặc quá nóng gây ra đổ mồ hôi; không nên đi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm tránh bị lạnh đột ngột. Người dân nên ăn, uống đồ ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể. Với người cao tuổi có bệnh nền cần tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì các thuốc bệnh lý nền. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tránh tâm lý chủ quan. Khi có dấu hiệu bất thường của cơ thể cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.



Người bệnh ở phòng kín gió, tránh gió lùa, có chăn, đệm ấm.

HOÀNG LANH